

Khí hư khi mang thai có màu gì? tại Prof Maksudur Rahman

Màu sắc của dịch tiết âm đạo Trong thời gian thai kỳ thường hay có nhiều thay đổi cũng như đây là yếu tố quan trọng để phản ánh hiện tượng sức khỏe của mẹ bầu Trong thời gian có bầu. Vì thế, hiểu rõ dịch tiết âm đạo lúc có bầu có màu gì cũng như sự liên quan như nào tới người người mẹ là điều vô cùng quan trọng, giúp chị em phụ nữ giảm thiểu hoang mang cũng như phát hiện sớm những hiện tượng bất thường.

Dịch tiết âm đạo thường hay ra nhiều Trong thời gian có bầu đối với tính chất cũng như màu sắc vô cùng đa kiểu. Bà bầu cần biết được tính chất của từng kiểu dịch tiết âm đạo để có phương pháp đối phó hợp lý, sớm.

Dịch tiết âm đạo lúc có bầu có màu gì?

Trong suốt thời gian có bầu, nồng mức độ hormone progesterone trong người có sự thay đổi, khiến dịch tiết âm đạo ra đất hơn thông thường. Thực tế, dịch tiết âm đạo ra nhiều không phải là biểu hiện tiêu cực của sức khỏe mà đây lại là phương thức hoạt động giúp người ngăn ngừa những bệnh viêm nhiễm truyền từ âm đạo sang dạ con trong thai kỳ.

Dịch tiết âm đạo thông thường lúc có bầu sẽ có màu trắng trong, trắng sữa, hơi ngả vàng, có nguy cơ nhạy sệt như lòng trắng trứng, mức độ dính đất hơn thông thường, ít lúc thấy mùi hôi hoặc Nếu mà có thì mùi cũng vô cùng nhẹ. Dịch tiết âm đạo này sẽ không khiến cho mẹ bầu có cảm giác ngứa ngáy khó chịu hoặc dẫn tới bất cứ biểu hiện bất thường nào khác biệt.

Dịch tiết âm đạo ra nhiều có nguy cơ là biểu hiện của vấn đề có bầu sớm do sau lúc mang bầu 1-2 tuần, dịch tiết âm đạo bắt đầu thay đổi. Tam cá nguyệt thứ 3 là thời gian dịch tiết âm đạo ra nhiều nhất. Dịch tiết âm đạo cũng ra nhiều đàng nhập tháng cuối do thai tăng kích thước sẽ đè nén lên khu vực xương chậu của người mẹ. Dịch tiết âm đạo tháng cuối có nguy cơ loãng như nước do rò rỉ nước ối hoặc Nếu mà dịch tiết âm đạo đặc dính, lẫn vệt máu hồng thì đây là biểu hiện bong nút nhầy dạ con, em bé chuẩn bị được tạo thành.

[review phòng khám đa khoa thái hà](#)

[khám phụ khoa hà nội](#)

[khám phụ khoa bao nhiêu tiền](#)

[phá thai an toàn ở đâu](#)

[phá thai bằng thuốc hết bao nhiêu tiền](#)

[phá thai](#)

Màu sắc bất thường của dịch tiết âm đạo cần cảnh giác

Phía ngoài những màu sắc nói trên, dịch tiết âm đạo lúc có bầu còn có những màu sắc cũng như tính chất khác biệt, biểu thị cho sự bất thường của hiện tượng sức khỏe:

Dịch tiết âm đạo màu trắng vón cục

Mẹ bầu Nếu mà thấy dịch tiết âm đạo đặc sệt, vón cục có màu trắng tương tự như phô mai thì đây có nguy cơ là báo hiệu của bệnh viêm nhiễm nấm men. Đây là hiện tượng thường gặp mà chị em phụ nữ hoặc gặp phải trong thai kỳ. Phía ngoài biểu hiện dịch tiết âm đạo có màu trắng, vón cục, người bệnh có nguy cơ bị ngứa ngáy khu vực kín, đau buốt lúc đi tiểu hoặc "lâm trận".

Dịch tiết âm đạo màu vàng hoặc xanh

Dịch tiết âm đạo màu vàng hoặc màu xanh thấy trong thai kỳ có nguy cơ là biểu hiện của những bệnh lý truyền nhiễm qua những đường tình dục, ví như trichomonas hoặc chlamydia. Lúc gặp phải hiện tượng dịch tiết âm đạo như vậy này, bà bầu còn có nguy cơ bị kích thích ở cơ quan sinh sản, mọc mụn đỏ cũng như dẫn tới ngứa ngáy.

Nhưng cũng có trường hợp không hình thành thêm 1 biểu hiện nào khác biệt. Theo những bác sĩ chuyên khoa, Nếu mà gặp phải những bệnh truyền nhiễm qua những đường tình dục Trong thời gian có bầu, nó sẽ đe dọa nghiêm trọng tới sự phát triển của thai nhi cũng như sức khỏe bà bầu.

Dịch tiết âm đạo xám đục, quánh như keo

Dịch tiết âm đạo lúc có bầu còn có màu xám đục, kiểu quánh như keo, lâu dần thì khô cứng lại. Đây là biểu hiện thường gặp lúc âm đạo bị viêm nhiễm do vi khuẩn, tuyệt đối Nếu mà dịch khu vực kín thấy mùi tanh nồng sau lúc "lâm trận" tình dục. Viêm âm đạo có nguy cơ xuất phát từ tác nhân thay đổi vi khuẩn trong âm đạo. Quá trình tự rửa quá sâu, dùng lực mạnh hoặc "lâm trận" tình dục hàng ngày có nguy cơ là những yếu tố nguy cơ khiến âm đạo bị viêm lúc có bầu.

Dịch tiết âm đạo có màu nâu hoặc hồng

Bà bầu ra dịch tiết âm đạo màu nâu hoặc màu hồng lúc có bầu có nguy cơ là trường hợp sinh lý thông thường Nếu mà tiếp diễn đăng nhập tháng ban đầu của quá trình có bầu hoặc hôm gần đổi sang dạ. Lý do do cấp tính của thai kỳ, màu nâu có nguy cơ là máu báo thai còn ở tháng cuối trước lúc sinh, màu hồng là do bong nút nhầy dạ con, biểu hiện chuẩn bị sinh.

Nhưng, có vài trường hợp, dịch tiết âm đạo màu hồng, nâu cũng có nguy cơ là biểu hiện của những rắc rối nghiêm trọng như viêm nhiễm âm đạo, thai lưu, sảy thai,... Tuyệt đối Nếu mà thấy thấy dịch tiết âm đạo màu nâu đen, bà bầu cần phải đến gặp bác sĩ ngay.

Dịch tiết âm đạo có lẫn máu

Hiện tượng dịch tiết âm đạo ra nhiều lẫn máu lúc đang có bầu có nguy cơ là báo hiệu nguy hiểm, nhất là lúc nó thấy cùng những cục máu đông hoặc hiện tượng cảm giác đau bụng quặn quai. Đây có nguy cơ là báo hiệu của sảy thai sớm hoặc thai phía ngoài dạ con. Đồng thời, còn có những tác nhân khác biệt dẫn tới vấn đề dịch tiết âm đạo có lẫn máu như viêm nhiễm, sinh non...

Phục vụ người lúc dịch tiết âm đạo ra nhiều Trong thời gian có bầu

Dịch tiết âm đạo ra nhiều lúc có bầu Nếu mà có những màu sắc cũng như tính chất thông thường thì không đáng lo. Nhưng, mẹ bầu cũng cần biết phương pháp phục vụ, rửa ráy sạch sẽ để hạn chế nguy cơ viêm nhiễm:

- Chọn đồ rộng rãi, thoải mái. Dùng quần chíp vừa vặn, khiến cho bằng cotton, hạn chế dùng đồ quá chật hoặc bó sát.
- Thấm khô khu vực kín sau lúc đi WC, tắm, bơi lội hoặc hoạt động mạnh đổ nhiều mồ hôi.
- Không tụt rửa đấng nhập quá sâu phía trong âm đạo, dùng lực nhẹ nhàng để không khiến cho thương tổn da ở cơ sở này.
- Dùng những sản phẩm rửa ráy cá nhân như xà phòng, dung dịch rửa ráy chị em phụ nữ, giấy rửa ráy,... Lành tính, an toàn, không mùi, dịu nhẹ.
- Phát hiện dịch tiết âm đạo có màu, mùi hoặc những tính chất bất thường nào thì nên đến gặp bác sĩ ngay.

Dịch tiết âm đạo thường hay ra nhiều lúc có bầu cũng như có những màu sắc, tính chất khác biệt nhau Căn cứ vào từng thời gian trong thai kỳ. Mẹ bầu cần biết được đâu là hiện tượng sinh lý thông thường cũng như đâu là biểu hiện bệnh lý để có phương pháp bảo vệ sức khỏe bản thân cũng như sự an toàn của thai nhi 1 phương pháp tốt hơn hết.

Liên hệ: **Prof Maksudur Rahman**

Website: <https://drmaksudur.com/>